

BẾ MẠC KỶ HỢP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỷ hội bất thường lần thứ hai, sáng ngày 9/1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về: Điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

Nội dung làm việc thứ hai của buổi sáng, với 468/473 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, chiếm 94,35%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc kỷ hội

Tại phiên bế mạc, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và 2 nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của

các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài; điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

Phát biểu bế mạc kỷ hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá: Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp bất thường lần thứ hai đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng các hồ sơ tài liệu, các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng; các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu trách đã nỗ lực tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc. Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và 3 nghị quyết về: (1) Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược; (3) Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ

sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài; điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan và việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

Cần cứ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quốc hội đã xem xét, quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với 2 đại biểu Quốc hội, phê chuẩn việc miễn nhiệm 2 chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ và phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục với sự đồng thuận, thống nhất cao.

Theo Chủ tịch Quốc hội, năm 2022 đã khép lại với nhiều thành tựu rất đáng phấn khởi, tự hào của đất nước về phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Cùng với nhiều thời cơ và thuận lợi phát triển đất nước, chúng ta phải tiếp tục tỉnh táo, nhạy bén dự báo chính xác và chủ động hóa giải thành công nhiều khó khăn, thách thức rất lớn. Trong bối cảnh đó, cần quán triệt, bám sát các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội về kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tập trung chỉ đạo, điều hành đồng bộ, thống nhất, quyết liệt, xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, các vấn đề tồn đọng kéo dài; kịp thời ứng phó hiệu quả với những vấn đề cấp bách, phát sinh trong ngắn hạn, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trong trung và dài hạn.

Trước mắt, để hiện thực hóa đồng bộ và hiệu quả các quyết sách tại kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cấp, các ngành, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các đoàn đại biểu Quốc hội triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các luật, nghị quyết vừa được thông qua; thông tin về kết quả kỳ họp, lắng nghe, tổng hợp và báo cáo ý kiến, nguyện vọng của cử tri; giám sát hiệu quả việc giải quyết kiến nghị cử tri. Đồng thời, chủ động góp phần chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế mới ngay từ cơ sở và mỗi gia đình, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

TRAO HUY HIỆU 75 NĂM TUỔI ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gắn Huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đảng viên Bùi Xuân Thảo.

Bùi Xuân Thảo đảm trách nhiều vị trí công tác khác nhau, trên cương vị nào đồng chí cũng đều thể hiện phẩm chất của người đảng viên cộng sản, gương mẫu, trách nhiệm phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc và nhân dân, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã gắn Huy hiệu 75 năm tuổi đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Xuân Thảo. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn những đóng góp của đồng chí Bùi Xuân Thảo cho

sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng và nhân dân đối với đóng góp của đảng viên Bùi Xuân Thảo vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc đồng chí Bùi Xuân Thảo và gia đình dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, mãi là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đông Hưng.

* Sáng ngày 9/1, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới thăm, tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố Thái Bình. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo đã đến thăm, tặng quà cụ Đào Thị Chi, 100 tuổi, là mẹ liệt sĩ tại phường Tiên Phong; ông Vũ Doãn Trường, thương binh mất 84% sức khỏe, phường Trần Hưng Đạo và bà Bùi Thị Lự là mẹ liệt sĩ tại phường Kỳ Bá. Đồng chí đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ tình cảm, sự biết ơn sâu sắc đến người có công với cách mạng, gia đình chính sách, chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đầm ấm, yên vui. Đồng chí mong các gia đình chính sách, người có công tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề nghị cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống của người có công, gia đình chính sách trên địa bàn.

* Chiều ngày 9/1, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới thăm, trao quà cho 115 đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh

khó khăn của một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Hưng; trao 250 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn của xã Hồng Minh.

Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ công nhân, người lao động và toàn thể nhân dân đối với sự phát triển của địa phương nói riêng, của tỉnh nói chung, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn đội ngũ công nhân, người lao động cùng toàn thể nhân dân tiếp tục đồng hành, đồng thuận thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Các doanh nghiệp và cấp ủy, chính quyền các cấp 2 huyện Đông Hưng, Hưng Hà tiếp tục quan tâm chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm "không để ai bị bỏ lại phía sau".

* Chiều ngày 9/1, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới thăm, tặng quà người có công, thân nhân người có công và người cao tuổi tại huyện Vũ Thư. Cùng đi có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn đã tới thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Châm là vợ liệt sĩ; ông Đỗ Văn Dưa là thương binh hạng 1/4;

cụ Nguyễn Thị Tọa, tròn 100 tuổi, cùng trú tại xã Tân Lập.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của người có công, thân nhân người có công với cách mạng và người cao tuổi. Chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đầm ấm, vui vẻ, đồng chí mong muốn người có công, thân nhân người có công và người cao tuổi tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, tuyên truyền, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Vũ Thư tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa để đời sống của người có công, thân nhân người có công và người cao tuổi trên địa bàn huyện nói chung, xã Tân Lập nói riêng ngày càng tốt hơn.

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã trao 100 suất quà Tết với tổng trị giá 50 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Lập.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh nặng đang điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công (cơ sở 2) tại xã Minh Quang. Ân cần thăm

hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp của các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đồng chí chúc các thương binh, bệnh binh luôn mạnh khỏe, đón Tết vui vẻ. Đồng chí đề nghị cán bộ, viên chức Trung tâm tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống của các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại đây.

* Trong ngày 9/1, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương đã đi thăm, tặng quà người có công, thân nhân người có công với cách mạng và chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tại các địa phương trong tỉnh.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 9/1, toàn tỉnh dự kiến có 78.550 người có công và thân nhân người có công với cách mạng được nhận quà Tết của Chủ tịch nước với tổng kinh phí 24,2 tỷ đồng; 86.448 người có công và thân nhân người có công được nhận quà Tết của tỉnh với tổng kinh phí trên 51,8 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách tỉnh tặng quà cho 14.070 hộ nghèo với kinh phí trên 7 tỷ đồng; từ quỹ "Vì người nghèo" các cấp, huy động nguồn xã hội hóa tặng hơn 105.000 suất quà cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí trên 50,5 tỷ đồng. Cùng với đó, chức chúc thọ, mừng thọ cho 46.058 người cao tuổi với tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng.

NHÓM PHÓNG VIÊN

BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 3, HUYỆN VŨ THƯ GẶP MẶT CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ

* Sáng ngày 9/1, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 chủ trì buổi gặp mặt. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu.

Năm 2022, kết quả tuyên truyền trên báo chí đã góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác quân sự quốc phòng; đặc biệt góp phần nâng cao chất lượng chính trị và sức mạnh của công tác tư tưởng, tuyên truyền, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh (QPAN), thúc đẩy hoàn thành toàn diện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương. Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền sâu rộng về kết quả và kinh nghiệm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyên quán, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, phòng, chống dịch bệnh... Tuyên truyền sâu đậm hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân... Qua đó, góp phần cổ vũ chiến viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 3 tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2022, Báo Thái Bình đã đăng tải 270 tin, bài và 12 chuyên mục quân sự quốc phòng địa phương với nhiều tin, bài chất lượng, kịp thời phản ánh các hoạt động của LLVT địa phương.



Lãnh đạo Quân khu 3 khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác tuyên truyền.

Tại buổi gặp mặt, đại biểu các cơ quan báo chí trung ương, địa phương đã tập trung thảo luận làm rõ các kết quả đã đạt được, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền; thống nhất các nội dung phối hợp tuyên truyền trong năm 2023.

Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 đề nghị: Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp tuyên truyền trong năm 2023, các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với Báo Quân khu 3 và các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu tiếp tục tuyên truyền sâu rộng quan điểm, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ QPAN. Đổi mới nội dung, hình thức, tận dụng hiệu quả công nghệ, tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Quân khu. Trong đó, tập trung tuyên truyền kết quả, thành tích, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo ở các cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, năm "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng" gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân khu, đơn vị, địa phương. Tăng cường các bài viết chính luận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội...

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng bằng khen cho 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền công tác quân sự quốc phòng của LLVT Quân khu năm 2022.

TRINH CƯỜNG

* Nhân dịp đón xuân Quý Mão 2023, chiều ngày 9/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế của huyện Vũ Thư phát triển khá, tổng giá trị sản xuất đạt trên 13.200 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021, thu ngân sách huyện đạt 1,5 lần dự toán, công tác giải phóng mặt bằng có chuyển biến rõ nét. Lĩnh vực y tế, giáo dục có chuyển biến tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi. An ninh, quốc phòng được bảo đảm và củng cố vững chắc. Trong thành tựu trên có đóng góp lớn của các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, tỉnh, huyện thông qua tuyên truyền, động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã đóng góp ý kiến góp phần xây dựng huyện Vũ Thư phát triển về kinh tế - xã hội, điện mặt trời năng lượng xanh. Các đồng chí lãnh đạo huyện Vũ Thư mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hỗ trợ huyện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra.

QUỶNH LIU

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2022, cán bộ và nhân dân huyện Vũ Thư thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Toàn huyện có trên 900 tập thể, cá nhân xuất sắc đại diện các lĩnh vực được cấp ủy, chính quyền các cấp khen thưởng. Trong đó, 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 3 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 13 đơn vị được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; 42 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 12 đơn vị được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 11 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh...

Năm 2023, huyện Vũ Thư phát động cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

trong tỉnh trước các vấn đề, sự kiện trong tỉnh, trong nước và quốc tế; tham mưu cấp ủy, chính quyền có các giải pháp định hướng DLXH nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Trong đó, trọng tâm là nắm bắt DLXH về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành, lĩnh vực, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công các công trình, dự án, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường... Tăng cường nắm bắt, phản ánh tình hình, tư tưởng, DLXH trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Duy trì hiệu quả chế độ giao ban công tác viên DLXH và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công tác viên DLXH các cấp. Trước mắt, tập trung nắm chắc, phản ánh tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023: việc tăng qua các đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn; công tác tuyển chọn, bồi dưỡng nhập ngũ; tình hình thực hiện Luật số 14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo.